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ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายตอหัวหนาสวนราชการ 

วันเสารที่  26  มีนาคม  2548 
ณ  ทําเนียบรัฐบาล 

 
-------------------------------------- 

      
ทานรองนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี ผูชวยรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง ผูบัญชาการ
เหลาทัพ   รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด ผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค  ขาราชการชั้นผูใหญที่รักและเคารพทุกทาน 
 

วันนี้เปนนิมิตหมายใหมของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงผมได 
พูดในวิทยุไปบางแลววา  สมัยกอนนโยบายเปรียบเสมือนบริคณหสนธิของการ
จดทะเบียน  คือเหมือนกันแทบทุกครั้ง  ไมมีนโยบายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมที่จับ
ตองได  ใหประชาชนไดรับทราบรับรู  หลังจากการเลือกต้ังป พ.ศ. 2544 มีการ
นําเสนอนโยบายเปนเรื่องที่จับตองได และนํามาเปนนโยบายบริหารประเทศ  
และครั้งนี้ก็เชนกัน แตครั้งนี้ตางจากครั้งที่แลว คือครั้งที่แลวหลังจากผมได
แถลงนโยบายแลว ไดพบกับพวกทานขาราชการชั้นผูใหญครึ่งวัน  เพื่อใหทาน
ไดรู  ไดปรับตัวเขากับนโยบายใหม  ไดปรับตัวเขากับการทํางานสมัยใหม  แต
ครั้งนี้มากกวาเดิม  ตางไปจากครั้งกอน คือมีการประชุมวันครึ่ง  เพื่อแยกกลุม
โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รองนายกรัฐมนตรี   ไปชวยทานดวยเพ่ือทําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน   เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยาง
จริงจัง  แผนปฏิบัติจะตามมาดวยแผนการใชเงิน  และแผนนิติบัญญัติที่เราจะ
เสนอกฎหมายที่สอดคลองเกี่ยวของกัน  และที่แนนอนสิ่งที่ตามมา คือ จะ
นําไปสูการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน   มี KPI หรือ Key Performance  Index 
 
      ผมไมอยากใหทานทั้งหลายมีความรูสึกวาตองกลับมาเปนนักเรียน
ใหม ตองมาเรียนรูเรื่องใหม ๆ   จริง ๆ แลวแมจะมี Terminology  เยอะก็จริง  
แตมีหลักคิดอยู  นั่นก็คือ หลักการบริหารที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เราจะทํา
อะไรก็ได ในที่สุดแลวทําอยางไรใหมีประสิทธิภาพ ใชจายอยางคุมคา เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน   เราจะทํางานรวมกัน เราจะรับ
ฟงความคิดเห็นจากภายนอก ไมใชใชความคิดเห็นของตนเองเพียงอยางเดียว 
เราจะทํางานกันเปนทีม  เราจะทําใหเสนแบงเขตขององคกรนั้นเบลอ  ไมมีเสน
แบงเขตที่เขมจนทําใหพวกเราทํางานรวมกันประสานงานกันไมได   นอกจากนี้
จะใชเครื่องมือสมัยใหมที่มีอยูมาใชไมวาจะเปนเครื่องมือทางวิชาการ 
เทคโนโลยี หรือเครื่องมือทางการเงิน  เพื่อใหเกิดความสําเร็จของงานที่รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ มีการใชจายเงินอยางคุมคา และนําประโยชนไปสูประเทศชาติ
และประชาชนอยางแทจรงิ หลักกวาง ๆ มีแคนี้      
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เปาหมายใน 4 ปขางหนา 
 
      ใน  4  ป ขางหนา เราจะลงเรือดวยกัน ผมเปนกัปตันเรือ เราจะไป
เกาะสมุย  แตผมจะตองบอกใหทานรูวา ทําไมถึงตองไปเกาะสมุย เราจะไป
ทําไมที่สมุย ก็ตองมีเหตุผลวาทําไมตองไป  เพราะเกาะสมุยสวย มีอาหารทะเล
อรอย  เราจะไปพักโรงแรมที่ดี บรรยากาศดี   ซ่ึงเราจะเดินทางไปดวยกันแต
ตองบอกวาระหวางทางเราจะเหนื่อยกันหนอยนะ เราตองชวยกันพายเรือ เราจะ
สามัคคีกัน  ชวยกันทํางาน และในเรือมีอาหารอยูเทาไร ก็ตองชวยกันประหยัด  
หรือหากไมบอกเลยวาจะไปที่ไหน จะไปอยางไร  ในที่สุดทานก็ไมมีจิต
วิญญาณที่จะพายเรือ 
 
                 เรามีพันธกิจรวมกันวาจะทํางานใหชาติบานเมือง  4  ป ขางหนา
อยางทุมเท อยางมีประสิทธิภาพ ผลสุดทายที่เราอยากเห็นใน 4 ป ขางหนา คือ 

1. ประชาชนคนไทยหายจน  
2. สังคมมีคุณธรรม มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข   เปนสังคมที่เด็ก
และเยาวชนเติบโตขึ้นมาอยางมีจริยธรรม เปนสังคมฐานความรู  

3. การมีโครงสรางพื้นฐานในการดํารงอาชีพของคนไดอยาง 
พรอมเพรียง มีการลงทนุตาง ๆ เพื่อสรางความเจริญเติบโต
ใหแกประเทศ 

4. คนมีสุขภาพแข็งแรง 
5. สังคมมีสันติสุข อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร 
 

                   เราอยากเห็นอยางนี้   ซ่ึงเปนภาพกวาง ตอไปเราจะลงภาพลึก 
ที่ละอัน ๆ และผมจะอธิบายเครื่องมือที่ใชวา คืออะไร  
 
 
สวนราชการควรนาํเครื่องมอืและเทคโนโลยสีมัยใหมมาใชใน 
การบริหารจัดการ 
 

    วันกอนผมไดใหผูเชี่ยวชาญบรรยายให ค.ร.ม. ฟงถึงเครื่องมือ 
สมัยใหม  เครื่องมือคือ อะไร  การนําระบบ  GIS   (Geographic  Information  
System) กับระบบ MIS (Management Information System)  2 อยางมา
รวมกัน เปนเครื่องมือในการบริหาร  ภาพถายแผนที่มาตราสวน  1: 4000 เราจะ
เอาภาพมาซอนกัน จะทําใหเห็นอดีต ปจจุบันและทํานายอนาคตวาเราอยาก
เห็นอะไร  แผนที่นี้จะสามารถเชื่อมโยงกับ Database ตาง ๆ   คาดวาจะใช
เวลาประมาณสองปครึ่ง ตอไปผมนั่งอยูที่ Office  ผมดึงแผนที่ประเทศไทยจาก
จอคอมพิวเตอร ดูจังหวัดเชียงใหม อําเภอสันกําแพง เจาะลงไปถึงตําบลจะ
สามารถเห็นสภาพพื้นที่วาเปนอยางไร มีกี่หมูบาน  มีวัด  สภาพน้ําเปนอยางไร  
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สวนลําไยมีลําไยกี่ตน  ถาขอมูลพรอมก็สามารถบริหารงานไดอยางถูกตอง
ชัดเจน  ขอมูลเหลานี้จะตองจัดวางอยางเปนระบบไวในกระทรวง จังหวัด และ
ในที่สุดจะขยายไปถึงอําเภอ  เพื่อทําใหทานเห็นเปนภาพ bird eye view  ได
เห็นขอมูล รูขอมูล เพราะขอมูลเทานั้นจะนําไปสูความรู 
 
การลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ 
 
              สิ่งที่เราอยากเห็นความเจริญทั้งหลายที่ประเทศตองมีต้ังแตเมื่อวาน 
แตเราไมไดลงทุนไว   วันนี้เราตองลงทุนแลว อะไรที่ need yesterday เราจะ 
invest today เราจะไมรอ next decade ขางหนา  หากรออีก 10 ปขางหนาก็
ทําไมทันแลว เปรียบเสมือนทานจะซื้อบานตั้งแตเปนปลัดอําเภอ จนรอเปนผูวา
ราชการจังหวัดจะรอเอาเงินสดไปซื้อบาน ระหวางนั้นชีวิตทานไมมีหลักประกัน  
แตถาตอนนั้นทานเปนปลัดอาวุโสถาผอนบานได เงินเก็บพอดาวนบานไดแลวก็
ผอนไปเลยในระดับที่สามารถผอนไดในราคาที่ทานไมลําบาก  สมมติวาหลังละ 
3 ลานบาทแตพอเปนผูวาราชการจังหวัดอาจเห็นวาบานเล็กไป อาจขายแลว
ผอนหลังใหม ดีกวาจะรอเงินครบสามลานแลวคอยซ้ือบาน 
    
               ตัวอยางการลงทุนเรื่องระบบขนสงมวลชน  ปญหาวันนี้ก็เพราะเรา
ไมกลาลงทุน   เรื่องรถติดชาวบานลําบาก  เขาไมมีปญญาเขาหาแหลงเงินทุน
ได    คราวนี้เปนการมองปญหาแบบบูรณาการ ต้ังแตฐานรากจนถึงฐานบน 
เศรษฐกิจจะถูกแกปญหาตั้งแตฐานรากจนถึงฐานบน และเติมใหเต็มต้ังแตฐาน
รากถึงฐานบน  
 
                คุณภาพประชากร จะถูกลงทุนอยางเต็มที่ เพราะผมถือวา  Human 
Resource เปนการลงทุน  (Investment) ไมใช  Cost เราจะลงทุนใหคน
แข็งแรงทางดานรางกาย คือ สุขภาพ  มีจิตใจเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนที่ดี      
การลงทุนคุณภาพของคนทางปญญาคือการศึกษา 
 
วัฒนธรรมใหมในการทํางาน 
 
                พยายามอยางยิ่งที่จะใช Formal Structure ใหนอยที่สุด แตตอไป 
Get thing done through informal   ทํางานใหสําเร็จเปนทางการเฉพาะที่ถูก
กําหนดโดยกฎหมาย (required  by law)      ผมกําลังแกกฎหมาย ระเบียบ
ตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคและเปนปญหาไปพรอม ๆ กัน   
 
                 ผมอยากเห็นวัฒนธรรมของการทํางานที่เปลี่ยนไปเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ  ตองการสรางวัฒนธรรมที่ยึด
ความสําเร็จของงานเปนหลัก  ไมใชยึดกติกา หรือระเบียบหยุมหยิม เรากําลัง 
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ผอนคลายโซตรวนที่จะทําใหเราไมมีประสิทธิภาพออกไปใหหมด  การทํางาน
ใหสําเร็จเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ ตอไปนี้จะมี
การสังคายนากฎหมายครั้งใหญ เพื่อใหกฎหมายเกื้อกูลตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
             ขอใหเนนการทํางานเปนทีม  การลดสายบังคับบัญชาที่ไมจําเปน 
การใชเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ e–Government   คราวนี้ไมสั่งทุกคนก็ตองทํา 
เพราะถาไมทําหนวยงานของคุณจะลาสมัยทันที  ระบบการทํางานที่โปรงใส
ตองเนนย้ําอยางมากคือ นําระบบ  e-Auction ไปใช  ตอไปนี้ระบบการประมูล
ตองผานระบบ  e-Auction  ซ่ึงเราไดทดลองไปใชแลวสามารถประหยัดไดกวา   
40% 
  
              อีกเรื่องหนึ่งที่ขอเรียนทานคือ คําวา “คําสั่ง” ก็คือ “คําสั่ง” จะตอง
ระบุชัดเจน เปนมติ ครม. แตกรณีที่ผมบน  ผมถามหา  ผมแนะนํา ไมใชเปน
คําสั่ง แลวนําไปอางผิด ๆ ถูก ๆ   ไมมีระบบกลั่นกรอง ทําใหเกิดความเสียหาย
เพราะวาคุณคาของสังคมไทย คือ ความหลากหลายทางความคิด  เพราะฉะนั้น 
เวลาที่ผมพูดอะไรไป  ทานตองไปคิดอีกที  ถาผมวิจารณอะไร ถาไมใชก็ไม
ตองทํา แตบอกกันหนอย เพราะผมมีสิทธิจะเขาใจผิด  ผมไมใชผูปฏิบัติ  ดังนั้น
นโยบายใดที่ไดสั่งการไปแลว ขอใหผูปฏิบัติทําความเขาใจ  พิจารณาความ
เหมาะสม  และความเปนไปไดดวย  ถานําไปปฏิบัติและมีปญหาไมเขาใจก็
สามารถขอพบผมได ซ่ึงขาราชการระดับนี้สามารถขอพบไดทุกคน เราจะได
ซักซอมความเขาใจ  ผมขอย้ํา ขอใหเขาใจ  หรือหากมีบุคคลใดแอบอางผม 
ใหเช็คที่สํานักงานผมไดทุกเวลา บางทีพวกไปวิ่งเตนก็อางสารพัดอยาง หรือ
เอารูปถายไปอาง เพราะผมเปนบุคคลสาธารณะใครขอถายรูปผมก็ใหถาย 
ฉะนั้นทานตองพิจารณาเรื่องเหลานี้ดวย  
 
 
การยึดหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน 
 

4  ปนี้จะแกปญหาที่ยังติดขัดอยู เรากําลังขับเคลื่อนประเทศไทยให 
กาวไปขางหนาอยางเห็นไดชัด ประชาชนจะมีความสุขขึ้น การประหยัดเงิน
ประหยัดทองจะเกิดขึ้นมากมาย  การยอมรับจากตางประเทศจะมีมากมาย    
4  ปที่แลวมีหลายเรื่องที่ตองแกไข ผมพรอมจะแกไข ผมเปนประเภทเขาซอย
ตันก็พรอมที่จะเลี้ยวกลับ ใหจําไววาอะไรผิดผมตองเลี้ยว สิ่งอะไรที่ผมถูก
ตําหนิใน 4 ปที่แลว  อะไรที่ตองแกก็ตองแก ขอใหทานยึดหลัก คือ หลัก
ประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน อยามุงแตความสําเร็จ  โดยไมคํานึงถึง
เรื่องการละเมิดทั้งหลาย  เพราะหากทําผิดพลาดไปก็ไมมีใครที่จะชวยทานได  
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แตหากมีปญหาตัวกฎหมายก็ตองรวมกันแกไข ถาบทบัญญัติของกฎหมายเปน
เรื่องของการรักษาสิทธิของประชาชน ทานก็ตองทําตามนั้น ทานตองเคารพ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 
                 อีกเรื่องหนึ่งที่ตองเรงดําเนินการ คือ  ศูนยพิสูจนบุคคล เพื่อ
ติดตามคนหาย ผมถือวาเปนที่พึ่งของคน คนเรามีความรัก รักพอ รักแม รักลูก   
ถาคนของเขาหายไป  เขาตองตามหาทุกวิถีทาง  ตองหาใหเจอ แมจะพบแค
เศษซาก   วันนี้ศูนยนี้ตองสรางแนนอน  ศูนยพิสูจนบุคคลเปนเร่ืองที่ตองทํา  
เราจะบริหารประเทศใหสมดุล (balance) ในทุกมิติ มิติที่เปนที่ยอมรับของ
นานาชาติตองนํามาคิด ที่ผานมาเราไมผิดแตเราลืมจุดเนนที่สําคัญ (highlight) 
   
                 การทํางานวันนี้ในระดับรัฐมนตรี จะเร่ิมมิติใหม เสนแบงเขตของ
กระทรวงจะเบลอทันที  borderline  มีเพียงเพราะใหกระทรวงรับผิดชอบใน
สาขานั้น ๆ  การรับผิดชอบในระดับประเทศเปนความรับผิดชอบรวมกัน การมี
น้ํ าใจในการทํางานรวมกัน  การสงไมผลัดที่ ไมหลุดมือจะตองเกิดขึ้น 
คณะรัฐมนตรีชวนกันไปคุยกัน ไมตองหวงเรื่อง borderline  ถาเริ่มระดับ
รัฐมนตรีได รองนายกรัฐมนตรีก็สามารถเรียกรัฐมนตรีกระทรวงอื่นมาคุยกนัได  
 
                วัฒนธรรมในการทํางานใหม ผมอยากสงสัญญาณนี้ไปใหลึกที่สุด
เทาที่จะทําได  สงสัญญาณจากตนทางตองมีเครื่องขยายสัญญาณไปเปนชวง ๆ  
ผมสงสัญญานไปรัฐมนตรี ปลัด  อธิบดี ผูอํานวยการกอง จนถึงผูปฏิบัติในพื้นที่ 
สวนใหญปญหา คือ สัญญาณที่สงไปถึงรัฐมนตรีจะถึงแคระดับกระทรวง ทราบ
แลวเก็บ  เปน Paper แลวเก็บไว ถาเปนการประชุมชี้แจงความเขาใจจะถูกเก็บ
ไวในหัวทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
ยุทธศาสตรที่ 1   การขจัดความยากจน 
 
                เรื่องแรก เปนเรื่องใหญโตมาก เปนเรื่องที่เหลือเชื่อที่ประเทศไทย
จะขจัดความยากจนไดใน 4 ป  เปนเรื่องยากแตถามีเมตตาธรรม เราอยากเห็น
เพื่อนรวมชาติพนจากความยากจน ใหโอกาสและปญญา ระหวางการทํามี  
handout แจก   ไมทําใหประชาชนหายจน  หายจนเปนมื้อ ๆ  แตการเปด
โอกาสจะทําใหหายจากความจนอยางถาวร ทํานองเดียวกันกับการทําอาหาร 
เมื่อจัด  สวนผสมและลําดับเปลี่ยนไปเรียบเรียงลําดับกอนหลังใหม จะทําให
อาหารมีรสชาติอรอยตางกัน 
 
                เรื่องการแกปญหาความยากจนนี้กอนอื่นขอใหทานเขาใจเรื่องหลัก
เมตตาธรรม เต็มใจที่ไดทํา เมื่อทําแลวมีความสุข ถาทานมีความสุข ทานจะ
ทุมเท ไมเหน็ดเหนื่อย    วันนี้ผมเปนนายกรัฐมนตรีที่ทํางานหนักมาก แตผมไม
เหน็ดเหนื่อย  เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายตองบอกวา “ใจตองเอากอน” ถาใจ 
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ไมมีความเชื่อกอน เพราะทานไมมีความเชื่อทานก็ทําไปอยางแคน ๆ เพราะผม
บอกใหทํา ตอไปนี้เราจะเอาจิตวิญญาณมารวมกัน พาคนทั้งประเทศใหพน
ความยากจน ผมถือวา ไมมีอะไรที่ทําไมได ถาคิดเชนนี้ถือวางานเสร็จไปแลว 
50%  อกี 50% คือสิ่งเหลานี้ที่เราจะพูดกัน    
 
                ผมไมเคยคิดแกปญหาความยากจนที่ปจเจกบุคคล  แตตองมองทั้ง
ระบบ  ซ่ึงก็คือ เรากําลังจะเพิ่มโอกาส เพิ่มหลักประกันชีวิตใหคน  ตอง
พิจารณาวาอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเพิ่มรายไดใหเกิดขึ้นแกประชาชนโดยเร็ว 
ซ่ึงนั่นก็คือ การเอาดิน น้ํา ลมไฟ มาปนเปนเงิน  คือ การใหเอกสารสิทธิ การให
เขาไดเพาะปลูกการมีน้ํา การสรางตลาดสินคาเกษตร การใหโอกาสประชาชนมี
อาชีพเสริม ใหสามารถทํางานตั้งแตแปดโมงเชาถึงหาโมงเย็น  ถาไมไดแบบนี้
ก็จะยากจนแนนอน  นอกจากนี้ เราจะตองพิจารณาวาเราจะเอาผลผลิตสู
ตลาดโลกไดอยางไร และเชื่อมกลับมาที่ชุมชนหมูบาน ตอไปถาเรายังเอาจอบ
ขุดดินอยู  ก็ตองมีแนวคิด เชนควรหาเครื่องจักรกลางไดหรือไม  จัดใหมีโรงปุย
กลางไดหรือไม   
 
                การแกปญหาความยากจนตองมองลงไปที่รายครอบครัว ชุมชน 
ประเทศ  เพราะฉะนั้นเปนหนาที่ของทุกกระทรวงที่เกี่ยวของทั้งกระทรวง
พาณิชย  ที่จะทําใหสินคาราคาดี กระทรวงคมนาคม จัดระบบขนสงเพื่อให
ตนทุนสินคาไมแพง  กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการตางประเทศตอง
รวมชวยกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  กระทรวงเกษตรตองทําอยางไรใหมี
น้ํา ตองคิดทั้งระบบ  ตองการทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  รายจายลดลงทั้ง
เรื่องการศึกษา สุขภาพ ที่อยูอาศัย  เราจะสรางโอกาสใหเขา เชน  OTOP ทํา
ไดหรือไม พัฒนาฝมือแรงงานไดหรือไม นี่คือสิ่งที่ตองทําทั้งหมด เราจะมี
แผนงานที่ชัดเจน ผมตองการใหทานเห็นภาพตรงกัน ตองการการทํางาน
รวมกันทุกระดับ การแกปญหาความยากจนไมยากอยางที่คิด แตตองการระบบ
การทํางานรวมกันในทุกระดับ  
 
                 การแกปญหาความยากจนเราจะใชลักษณะ  “คาราวาน” ซ่ึงไมได
หมายความวาเปนเพียงการพบปะประชาชนธรรมดา เราจะดูระดับบุคคล   
ครอบครัว ดูจากทะเบียนคนจน จากคนที่จดทะเบียนไว จดเพิ่มสําหรับคนที่
ไมไดจด ระบบรายงานกรมการปกครองอาจไปเพิ่มโปรแกรมวา แตละครอบครัว
รายรับ รายจายเปนอยางไร เมื่อมีการแกปญหาความยากจนแลวเขามีรายได
เพิ่มขึ้นหรือไม เพราะถาประชาชนยังทํางานสองชั่วโมง   แตกิน 3 มื้อยอม 
ไมพอกินแน 
 
                เครื่องมือที่จะนํามาใชมีหลายอยางใหใช เครื่องแรกเปนเคร่ืองมือ
แบบ ระยะยาว  ระยะปานกลาง  ไดแก 
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               1. SPV นี้วัตถุประสงคต้ังขึ้นมาเพื่อแกปญหาของการเขาถึงแหลง
ทุนของคนจน ซ่ึงไมมีหลักประกันอะไร หรือไมมีความนาเชื่อถือพอที่ระบบ
ธนาคารจะเชื่อถือได    SPV จึงเปนเครื่องมือซ่ึงมาแกปญหา  เปนตัวกลาง
ระหวางเกษตรกรกับธนาคาร  เกษตรกรไมถูกกดดันเรื่องเงิน แตตองไปเพิ่ม
ผลผลิตแทน เลี้ยงวัวใหดี ปลูกปาลมใหดี  สามารถลงทุนระยะกลางหรือระยะ
ยาวได   ชวยใหคนจนสามารถลงทุนในระยะกลาง  ระยะยาวได   
 
                2.  SML การแบงงบประมาณตามขนาดหมูบาน งบกลางปจะถูก
นําเสนอเขาพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ตอไป  ชาวบานที่มีปญหาแตละหมูบานซึ่ง
ปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถแกปญหาของเขาเองได เปนการจัดงบประมาณ
ใหกับประชาชนเปนงบประมาณหมูบาน จะกอเกิดการแกปญหาสวนตนเอง 
หลายหมูบานที่ไดนํารองเรื่องนี้ก็ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี เรื่องนี้จะเกิดขึ้น
เร็ว ๆ นี้ ถางบประมาณผานคณะกรรมการที่ทําเรื่องนี้ และจะประชุมเตรียมการ
กับทางจังหวัด เปนพี่เลี้ยงใหหมูบานตอไป    
 
              3.   ธนาคารหมูบาน เปนการแปลงกองทุนหมูบานที่มีความพรอมมี
การบริหารจัดการดี ใหเปนธนาคารหมูบาน  กองทุนหมูบานเปนขาเดียว แต
ชาวบานมีกลุมสัจจะสะสมทรัพยมากอน บางหมูบานจะมี 2 ขา คือ มีทั้งเงินฝาก
และเงินกู  เราจะพัฒนาใหกองทุนหมูบานมีสัจจะสะสมทรัพยประกอบเปนฐาน
เพื่อการพัฒนาตอ  สามารถนําเงินฝากของประชาชนเอามาใหประชาชนกูตอ 
เพื่อขยายธุรกิจได ขยายการทํากิจกรรมของตนเองได เราเรียกวา “ธนาคาร
หมูบาน”  ขณะนี้ทําประสบความสําเร็จในการดําเ นินการเปนอยางดีแลวหลาย
พื้นที่  ซ่ึงจะให ธกส. และธนาคารกรุงไทยไดเขาไปเปนพี่เลี้ยง  ไมตองรีบรอน   
และเราถือเอาความพรอมเปนสําคัญ 
 
               4.   OTOP ตอนนี้ขยายไปมากแลว ตอไปตองมองเรื่องตลาด เพื่อ
เปนการสรางอาชีพเสริม  เมื่อเปนอาชีพเสริมแลวตองไมเปนภาระ คือขายได 
ดังนั้น  ตองมองเรื่องคุณภาพ  ตลาด และตองมองไปถึงตลาดโลก  เราจะสราง
ศูนย OTOP และ SME ในกรุงเทพฯ  และจะไปเชื่อมกับเมืองใหญ ๆ ทั่วโลก  
OTOP จะเปน Brand ไปทั่วโลก  อาจจะไมถึงหลุยสวิตตอง (Louis  Vuitton)     
แตก็คงไมแพ กีราโรช (Guylaroche)  เราจะชวยกันเต็มพลังทุกระบบตั้งแต
ชุมชนหมูบานถึงตลาดโลก   
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ  
 

ในเรื่องการศึกษานี้ ผมจะใกลชิดกับรัฐมนตรีศึกษาธิการเปนพิเศษ
ในชวง 3-4  ปนี้  ตองชวยกันเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม  ICL (Income  Contingency Loan)  เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งเทานั้น
แตไมพอ  การกระจายอํานาจทางการศึกษา หมายถึงการอนุญาตใหทองถิ่น นํา 
input ของทองถิ่นเขาไปมีสวนรวม ตองชวยกันปฏิรูปการศึกษาใหเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางรวดเร็ว  Education for All  และ  All for Education เราตอง
อนุญาตใหเกิด  All for Education คือเปนเรื่องที่ทุก ๆ คนเขามามีสวนชวยกัน 
ทั้งทองถิ่น เอกชน ประชาสังคม ตองเขามามีสวนรวม 
 
                เรื่องคาราวานเสริมสรางเด็ก การดูแลเลี้ยงดูเด็กต้ังแตแรกเกิด 
หรือแมต้ังแตในครรภมารดา เด็กที่ไมไดเรียนตองเอามาเรียนใหหมด เรียนตาม
ศักยภาพ ตอนนี้ อาชีวศึกษา 30% ควรจะเปน 50 : 50 หรือ ควรเปน 70% 
ดวยซ้ํา  กําลังคนท่ีฐานราก จะเปน skilled  worker หรือ semi - skilled 
worker เราตองยกระดับคนของเราเปน semi -  skilled  worker  เพราะการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตองขับเคลื่อนที่คน  เราตองสรางคนของเราใหเต็มที่ตาม
ศักยภาพ ตามปญญา  ปญญาในที่นี้  หมายถึง สมอง   ความชอบ และ
ความสามารถที่จะจายได 
 
                การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามพัฒนาการของสมอง การให
ทุนการศึกษา  การรักการอาน การพัฒนาอาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการตอง
ไปทํา Roadmap มา วาตองปรับอะไรบาง ทําอะไรบาง ใชเงินเทาไร ทานรอง
นายกฯ จาตุรนต คงตองทํารวมกับสถาบันสงเสริมและพัฒนาความรูไปกอน   
ซ่ึงผมจะไปฟง brief เรื่องนี้ ตอไป 
             

 เรื่องของวัฒนธรรมตองทําใหเกิดรูปธรรม วาจะทําอยางไรในการ 
รักษาวัฒนธรรมไทย เพราะทุกวันนี้ Globalization เหมือนกับการรับเชื้อโรค
แปลกปลอม โดยไมมีภูมิคุมกัน เด็กก็ติดเชื้อโรค เพราะเยาวชนของชาติมี
ภูมิคุมกันที่ออนแอ ดังนั้นจึงตองระดมสรรพกําลังเพื่อดูวาทําอยางไรจึงจะ 
restore  วัฒนธรรม แตตองไม  extreme   จึงตองระดมผูรูทํา Roadmap ดวย 
 
                 กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ตองรวมกันคิดเรื่องเยาวชนอยางจริงจัง เรื่องนี้พูดงายแต
ละเอียดออน ขอใหกระทรวงที่เกี่ยวของไปประชุมรวมกันเพื่อจัดทํา  Roadmap 
กําหนด Milestone วัดผลสัมฤทธ  นอกจากนี้ตํารวจถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับเรื่องนี้  อะไรที่ลอแหลม เปนอันตรายก็จะตองดูแล เรารักลูกอยางไร 
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ก็ตองปองกัน  จึงขอใหดูธุรกิจที่หลอกลวงเด็ก คามนุษย  ทําลายเด็ก  ซ่ึงเปน
ธุรกิจที่ไมพึงประสงคสําหรับสังคมไทย ใหไปยืมกฎหมายที่กระทรวงอื่นดูแล 
มาชวยในการทํางานเพื่อขจัดธุรกิจที่เปนอันตรายตอเยาวชนดังกลาว ถาไมดูแล
เยาวชนตอไปจะเปน Social Cost ที่แพงมาก  
 
                   เรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค  ตองทําใหเขมแข็ง หากตองเพิ่ม
คาใชจายก็ตองเพิ่ม แตตองประหยัด  เดิมทดลองทําเราใชเงินนอย เพื่อดูภาพ
และหาตัวเลขที่ชัดเจน  ตอนนี้รูวา 1,700 ก็ตอง 1,700  บาท หรือ  1,500 ก็
ตอง 1,500 บาท  ดังนั้น  30 บาทตองทําแนนอนใหเพียงพอ ทั่วถึง และมี
คุณภาพ 
 
                   เรื่องของ sin tax ขอใหดูความรอบคอบเกี่ยวกับการลักลอบ
นําเขาจากตางประเทศ เชน บุหรี่  วันนี้ประเทศเพื่อนบานบางประเทศกลายเปน
แหลงผลิตและนําของปลอมเขามาใชในประเทศไทย  
 
                   เรื่องที่อยูอาศัย มนุษยขาดปจจัยสี่ไมได ผมไปติดใจบานของ 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศที่จังหวัดระนองสรางสําหรับผูประสบภัยสึนามิ มี 2 
หองนอน ดูดี ถาจะทําแบบยกมาประกอบโดยใชวัสดุในประเทศ สมมติราคา
ประมาณหนึ่งแสนบาท ใหประชาชนลงแขกสรางบาน ใหผอนเดือนละ  999 
บาท 99 เดือน  สมมติ NPV = 80,000 บาท รัฐบาล subsidize 20,000 บาท  
สวนที่เหลือก็ใชบริการธนาคาร เปนแบบนี้จะสรางบานไดเร็วมาก เพราะ
500,000 หลัง จะเทากับ 10,000 ลานบาท  4  ปนี้เราจะทําทุกอยาง  บานเอื้อ
อาทร บานสึนามิ บานมั่นคง เพราะผมอยากใหคนไทยทุกครอบครัวมีบาน 
สําหรับระบบบานมือสองจะทําอยางไรจึงจะมีระบบภาษีที่ชวยใหการซื้อขายได
สะดวก  งายขึ้น 
 
                    เรื่องผูสูงอายุ อาจจัดเปน 2 ประเภท ประเภทหนึ่งเปนผูสูงอายุ
ที่ยังมีความสามารถที่จะทํางานได ดังนั้นจะทําอยางไรไมใหบุคลากรกลุมนี้เฉา 
แตตองเอามาเปนกําลังสําหรับการพัฒนาประเทศ ยกตัวอยางเชน ขาราชการที่
เกษียณ แลวแตมีความสําคัญ เชน นิติกร ซ่ึงหายาก อาจจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวหรือพนักงานราชการแตไมใชตําแหนงบริหาร แมกระทั่งแพทย 
พยาบาล ที่เกษียณไปแลวแตยังแข็งแรงเราจะจางมาอีกสถานะหนึ่งไดไหม  
ผูสูงอายุอีกประเภทหนึ่ง อาจจัดเปนกลุมที่ไมมีศักยภาพ ชวยตัวเองไมได สวน
นี้สําคัญตองชวยกันดู  ตอไป Demographic Change จะเปลี่ยนไป เราตองดู 
Aging Population เราตองเตรียมการตั้งแตวันนี้ 
 
                     เรื่องยาเสพติดและผูมีอิทธิพล  จะตองทําตอไปใหเขมแข็ง 
 x-Ray  ทุกพื้นที่  ขณะนี้ยาเสพติดกลับมาในบางพื้นที่  ถาพื้นที่ไหนยังมีถือวา
ไมมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรที ่3  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลแขงขันได 
     
    มอบเลขาธิการ สศช. ทางทีมทานพันศักด์ิ (นายพันศักด์ิ วิญญ
รัตน)  ทานรองฯ สมคิด ดูแลว จะปรับโครงสรางภาคเกษตร อุตสาหกรรม ภาค
บริการ เพื่อใหสามารถแขงขันได เราตองพิจารณาการแขงขันจากตางประเทศ
ดวย   เรื่อง  FTA เราตองดูแลผูผลิต ขณะเดียวกันตองดู consumer ดวย 
ฉะนั้นผูผลิตตองปรับตัวตลอดเวลา  ตอนนี้เสื้อผาจีนเขามาเยอะตีตลาดไทย 
ฉะนั้นขอใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมศุลกากรชวยดูดวย  เรื่องนี้มี
จายใตโตะดวย ขอใหปฏิบัติทุกอยางอยางตรงไปตรงมา  ชวยดูอะไรเปนปญหา 
มี impact ตองแกไข ขอใหดูการปรับโครงสรางและเศรษฐกิจประกอบ 
 
       ในเรื่องนี้มี Logistics เปน Agenda พิเศษของรัฐบาล เพราะ
ตองการลดคาใชจายในการขนสง การสงเสริมการใชขนสงหลายรูปแบบเรื่อง
พลังงานทดแทน  Eternal ตองมี Roadmap ใหชัดเจน รัฐวิสาหกิจทุก
รัฐวิสาหกิจตองปรับศักยภาพตัวเอง ที่ขาดทุนใหมีความชัดเจนทําอยางไรใหไม
ขาดทุน หนี้ทั้งหลายซึ่งดึงหนี้รัฐบาลทั้งหลายตองจัดการใหหมด ปรับ
โครงสรางทางการเงินและทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจที่ตอง
แขงกับเอกชนก็ตองแขงเหมือนเอกชน  รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคก็ตอง
ดูเรื่องการบริการประชาชน และตนทุนที่เหมาะสม  รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนเพราะ
ตองบริการในราคาจํากัดก็ตองทําอยางที่พูด  เอาหนี้ขึ้นมาก็ตองเอาขึ้นมา ตอง
ขอใหชวยปรับปรุงกันดวย กระทรวงไหนมีรัฐวิสาหกิจเยอะหนอยก็ชวยดูดวย 
รวมทั้งกระทรวงการคลัง  แลวเราจะปรับโครงสรางการถือหุน การปรับกฎหมาย
ของรัฐวิสาหกิจใหม ที่เราเคยตั้งใจไวเมื่อ  4  ปที่แลว 
 
  การทํางานที่ตองเฝาดูตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคทุกตัว ทานรอง
สมคิดทําหนาที่หลัก แตกระทรวงทุกกระทรวงตอง  support ดวย  เพราะเรา
ตอง monitor ชวยเช็คสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตลอด 4 ปนี้ 
 
          อีกเรื่องหนึ่งที่ผมถือวาเปนนโยบายที่ทานไปลองทําดู แลว
รายงานกลับมาดวย คือ ผมอยากเห็น  Annual Report ของทุกกระทรวงแบบ
เดียวกับที่บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย ไมใชเปน Report ที่โฆษณาตัวเอง 
มีรูปของรัฐมนตรี รูปนายกรัฐมนตรีหลอๆ ไปเปดงานที่โนนที่นี่ ผมอยากเห็นใน
ลักษณะ balance sheet  ของกระทรวง รายกรม กอง ใ หละเอียดมากสุดเทาที่
พึงจะทําได  แสดงจํานวนคน มีซีอะไร กี่คน  คาน้ํา  คาไฟ คาบริการ  ผมจะ
นํามาจัดใหเกิดประสิทธิภาพและจะขั นนอตปตอไปวาจะทําไดดีแคไหน  นั่น
แหละ KPI  ไมเชนนั้นการบริหารราชการจะวัดไมไดเลย  เดิมกระทรวงการคลัง
จะรวม ๆ มา  ตอไปใหกระทรวง กรม กรอกขอให กระทรวงคลัง และ สศช.  
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ชวยใหมีขอมูลใหกรอกได ถามี Revenue ก็ทําเปน 2 ดาน จะได cost ของ
กระทรวง สิ่งนี้เปนบัญชีของประเทศ  อาจารยสุชาติ  ชวยดวยก็ดี  ผมอยากให 
ป 48 ลองทํา   ป 49 ปรับปรุง ป 50 เอาจริง ฉะนั้นสิ้นป 50 ภายในไตรมาสแรก
ของ 51 ทุกกระทรวงตองมี Annual Report อยางสวยงามพรอมตัวเลขที่
ชัดเจน   เพื่อจะรูวาเรา over employ หรือไม  มีขาราชการ ลูกจาง ใชเงิน
เทาไร ตอไปนี้มีระบบ  GFMIS ทานจะรูตรงนี้  และระบบ GFMIS  ก็จะชวยดวย 
พอไดระดับกรมแลว อันดับตอไป คือ  จังหวัด  computerize จะเห็นระบบบัญชี
ทั้งประเทศไดอยางดีซ่ึงนําไปสูระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขอ
ฝากไป warm up ต้ังแต 48  49  ป  50 เอาจริง  ฉะนั้นใครจะขันนอตตรงนี้ก็
เริ่มไดแลว 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 การฟนฟูธรรมชาติใหกลับมาในหนังสือThe Third Wave ของ 
Alvin Toffler  เขาพูดวาในชวงยุค 2 เปนชวงที่มีระบบการผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่เรงการผลิตทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีระบบ
ไมมีประสิทธิภาพ  สิ่งแวดลอมถูกทําลายมาก  ความดีงามในยุคที่ 1 คือ ยุค
เกษตรถูกทําลายไปเยอะ  ยุคที่ 3 (The Third) มนุษยจึงโหยหาสิ่งดี ๆ ในยุคที่ 
1  มนุษยเรียกหาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตาง ๆ กลับมา  ตองใชความรู
ใหม ๆ มารักษาสิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นเราก็โหยหาสิ่งดีงามที่หายไป ตองการ
ปาตนน้ํากลับคืนมา  ผมอยากใหปลุกจิตสํานึกใหขาราชการรักตนไม รัก
ธรรมชาติ ถาหากทุกสวนราชการทําเชนนี้ไดจะดีมาก ตัวอยางตนไมริมคลอง ที่
พวกเราเคยปนแลวกระโดดน้ําเลนเด๋ียวนี้ไมมีแลว 

 
  กรมทางหลวงก็ยังเผาหญาอยูอยางเดิม  เพราะบอกจาก

สวนกลางไมไปถึงพื้นที่ ถาสวนราชการเผาเสียเอง เวลาไปบอกชาวบานเขาก็
ไมเชื่อ ฉะนั้นเผาหญา เผาปา ทําใหไมมีจุลินทรียเหลือ ฉะนั้นขอใหดูเรื่องนี้
อยางจริงจัง นอกจากนี้มลภาวะทั้งหลาย เชน ขยะ ใน 4 ขางหนาตองดูอีกมาก 
ขอใหรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลขยะ  สิ่งแวดลอม ใชงบอุดหนุน
เฉพาะกิจดูแลเรื่องนี้ 
   
ยุทธศาสตรที่ 5 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 
  ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเปนสิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการ 
ACD เปน initiative ของไทยตองทําตอ  Asia bond ทานรองสมคิดตอง
ผลักดันเรื่องนี้ตอ Asia bond market เรื่อง  FTA ตองทําตอแตตองอยูภายใน
กรอบของเอเซีย การดําเนินการไมตองเรงรีบแตตองไมชา  ตองทําอยางพอดี  
หมายความวา การไปเจรจาตองไมชา แตในการเจรจานั้นตองรอบคอบ และ
อยาชาจนไมไปเจรจา  
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
    ตองยกเครื่องกฎหมายในโอกาสกฎหมายตราสามดวง  ครบรอบ 
200 ป จะมีการยกเครื่องกฎหมายครั้งใหญจํานวน 377 ฉบับ มีการตั้ง
คณะอนุกรรมการตาง ๆ หลายคณะ เพื่อพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
กฎกระทรวงที่เปนอุปสรรคที่สมควรถูกยกเครื่องทั้งหมด 
 
    เรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช การปองกันและปราบปราม
ทุจริตทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน เที่ยวนี้ 4 ป ผมมีเวลาผมเอาจริงตองถือวา
ประเทศไทยตองโปรงใส ผมเอาจริง จะขันนอตเร็ว ตองทําแนผมสงสัญญาณ
ชัด ๆ  ผมจะปรับเงินเดือนขาราชการป 49 และป 51 รวม 2 ครั้ง ขณะนี้ได
จัดสรรงบประมาณไวแลว   แตตองมี “give and take”    give คือ ขึ้นเงินเดือน  
take คือ รายไดไมพึงประสงคไมถูกตองก็ตองถูกกําจัดทิ้งไป ฉะนั้นขอใหเอา
จริงเอาจัง  เจาภาพใหกระทรวงยุติธรรมเปนหลัก  รวมกับองคกรอิสระอื่น ๆ เชน 
สตง. ปปช. 
 
ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 
     ผมจะจัดต้ังศูนยติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม การรับ
ฟงความเห็นประชาชนในเรื่องสําคัญ ๆ หากจําเปนตองทํา Referendum ก็ตอง
ทํา หรือบางเรื่องตองรับฟงสาธารณะ Public Hearing ก็ตองทํารวมทั้งการให
ประชาชนมีสวนรวมก็ตองทํา 
 
            ผมอยากตั้งคณะกรรมการ อีก 1 ชุด คลาย ๆ กับคณะกรรมการ
สมานฉันทแหงชาติ เพื่อ Restore เรื่องสิทธิมนุษยชน เปนกรรมการที่ไม 
extreme แตเหมาะสมกับประเทศใน Asia โดยเฉพาะประเทศที่กําลังจะกาวพน
จากความยากจน  เรื่องนี้ตองทําใหดีในสัดสวนที่เหมาะสม ไม Over ผมเปน
มนุษย เพราะฉะนั้นตองการใหเปนเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”  ไมใชเรื่อง “เทวดา
ชน”  ผมอยากให เปนคณะกรรมการอิสระชวยกันคิดทําหนาที่ เหมือน
คณะกรรมการสมานฉันทฯ  
 
    ผมอยากใหมี Check & Balance  คือการถวงดุล ตรวจสอบ
ไมใหองคกรอื่นทําเกินเลย ไมใชมีองคกรอื่นดึงขาไมใหองคกรอื่น ๆ เดิน ตองดู
ความพอดี มีระบบ Check & Balance ไมใชระบบดึงขา (Pull Leg) ซ่ึงเปนแบบ
ไทย ๆ ตองลดลงหนอย 
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ยุทธศาสตรที่ 8  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 
  ความพรอมของ 4 เหลาทัพเปนหัวใจสําคัญ ความพรอมรบไม
จําเปนตองไปรบ และไมอยากรบ  ตัวอยาง เหมือนกับการซื้อประกัน เมื่อไมซ้ือ
ประกัน เมื่อไฟไหมก็หมดตัว ดังนั้นตองมีความพรอมรบ ขณะนี้ใ หเหลาทัพซอม
รบรวมกันซึ่งไมเคยมีมากอน เราเคยแตซอมรวมรบกับคนอื่น แตไมเคยซอมรบ
รวมกันเองเลยระหวางกองทัพตาง ๆ ของเรา  แปลกแตจริง ในสัปดาหหนา 
กองทัพบก  กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  จะซอมรบรวมกัน ซ่ึงผมจะไปดู 
ทั้งนี้การซอมรบดังกลาวก็เพื่อใหแตละเหลาทัพประเมินตัวเองวามีความพรอม
แคไหน  ขาดแคไหน แลวเราจะปรับปรุง พรอมในที่นี้ตองไม Over หรือไมใช
ทําแบบคนจนเกินไป เพราะเราไมใชประเทศเศรษฐีหรือยากจน  ความพรอมนี้
ไมเพียงเปนเรื่อง Hardware แตเปน People ware ดวย ดังนั้นระบบ training, 
e-Service training, Practical Training  ฉะนั้นตองสรางความพรอมกับการ
ปรับตัวเขาสูระบบการคุกคามสมัยใหม  
 
  การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองดูแลกันตอไป โดย
จะเนนความสมานฉันท การพัฒนา  การจัดการศึกษาที่ถูกตอง  ผูกระทําผิดก็
จะตองไดรับการดําเนินการตามกฎหมายปกติ การคุมครองดูแลผูบริสุทธิ์ก็ตอง
ดําเนินการกันตอไป 
 
  ปญหาการหลบหนีเขาประเทศ จะตองมีกฎกติกาที่ถูกตอง การ
จัดการแรงงานทั้งหลายแรงงานตางดาวตองเปนการจัดการที่ถาวร   นอกจากนี้ 
เรื่องของการตรวจเขาเมือง การใหบริการเรื่องนี้ตองคลองตัว แตตองไมทิ้ง
ระบบความมั่นคง โดยมีระบบคอมพิวเตอร on-line  มี blacklist  เปนตัวชวย 
  
  นี่เปน 8 ยุทธศาสตร ที่ทุกทานตองรวมทําแผนในชวงบาย ผมจะ
ดูแลสนับสนุนเพื่อใหงานทุกอยางรวดเร็ว  ไมเคยมีครั้งใดในประวัติศาสตรที่จะ
ยกเครื่องทั้งระบบแบบนี้  มีการจัดระบบงบประมาณเสริมแบบนี้ ฉะนั้นจึงถือวา
เปนชวงโอกาสที่ทุกคนจะชวยกันสรางประวัติศาสตรและความภูมิใจ ใหประเทศ
และประชาชน 
 
    SPV  เรื่องวัวเปนเรื่องสําคัญเรื่องแรกที่จะตองทํา ฉะนั้นกระทรวง
เกษตรจะตองดูวาจะจัดหาอยางไร ใหมีกระบวนการตอเนื่อง เปนเรื่องเรงดวน
ตองจัดระบบใหดี  และรองรับการแปรรูปดวย 
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    ทุกกระทรวง  ICT เปนเรื่องสําคัญ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรตอง
มารวมมือกันเรื่องการจัดหาคอมพิวเตอรหากรวมมือกันก็สามารถตอรองราคาได 
โดยจัดใหมีการประมูล (bid) ในหมูผูผลิตในประเทศ หรืออาจเปน Consortium 
เพื่อจะไดจายเงินนอย ๆ ไดของดี ๆ มีบริการหลังการขาย เสียเงินตรา
ตางประเทศนอย 
 
    สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่จะตองรวมกันทํางานหนัก  4 ปนี้
ผมจะแกไปกวา  4 ปที่แลวเยอะ แตเราจะมีความสุข แคทําได 70% เราก็มี
ความสุขมากแลว แตเราจะทําใหไดมากกวานั้น   ขอบคุณ 
 
  

------------------------------------- 
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